



BAY ชี้เป้าจีดีพีปี64ขยายตัว3.3%

■ ลุ้นงบพิเศษ2แสนล้านบาท. ■ ภาคส่งออกโตต่อเนื่อง



สมประวิณ
มันประเสริฐ

นิเวศ คอนเน็คท์ - BAY ประเมินตัวเลขจีดีพีของไทยปี 64 โต 3.3% รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากวงเงินพิเศษ 2 แสนล้านบาท และการใช้จ่ายของกลุ่มรายได้สูง

นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจ

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

NCAP ผลงานปีนี้ยังโตหวังปี64สินเชื่อฟื้นต่อ

เข้มปล่อยกู้! สกัด NPL

นิเวศ คอนเน็คท์ - NCAP มั่นใจผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง ตามรายได้ทุกส่วนเพิ่มขึ้นเตรียมประกาศแผนปี 64

นายสมชัย ลิ้มมิตพัฒน์สินกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตได้มากกว่าปีก่อน ตามรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางปีที่ผ่านมามีบริษัทได้ปรับปรุง

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

ITEL ชิงงานใหม่เสริมแกร่ง

ทุนเบ็ดลือกกว่า 4.2 พันล้านบาท

ผลประกอบการไตรมาส 3/64 จะดีกว่าไตรมาส 3/63 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) กว่า 4,271.53 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในปีนี้ราว

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

อัฐชัย
อนันตรัมพร

นิเวศ คอนเน็คท์ - ITEL คาดผลงานไตรมาส 4/63 โตกว่าไตรมาส 3 หลังตุน Backlog กว่า 4,271.53 ล้านบาท รับรู้ปีนี้ 676.15 ล้านบาท เดินหน้าชิงงานใหม่มูลค่า 200-300 ล้านบาท

นายอัฐชัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า แนวโน้ม



จุดประกายเยาวชน... นายปิติ ตันตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เอ็มบี รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 1,045,618.08 บาทจากนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring. เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ "ให้" ที่ยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิที่เอ็มบี เพื่อจุดประกายเยาวชนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน





BAY

ของไทยในปี64คาดว่าจะติดลบ6.4%ซึ่งดีกว่าเดิมที่คาดว่าจะติดลบ 10.3%

อย่างไรก็ตาม การว่างงานยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ และการใช้จ่ายของผู้บริโภค ขณะที่สถานการณ์การเมืองในประเทศอาจจุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ และสร้างความกังวลในเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจ โดยการชุมนุมทางการเมืองมีผลกระทบต่อตัวเลขจีดีพีปี64 ราว 0.6-1%

สำหรับภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในปี 64 คาดว่าจะลดลงมาที่ 4 ล้านคน จาก 6.7 ล้านคน ในปี 63 จากความกังวลของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงการเปิดประเทศด้วยการจับคู่เดินทางที่ล่าช้าออกไป และการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศที่ยาวนานกว่าที่คาด ท่ามกลางการระบาดรอบ 2 และ รอบ 3 ของประเทศสำคัญทั่วโลก

ทั้งนี้ มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม จากงบประมาณพิเศษของรัฐบาลวงเงิน 2 แสนล้านบาท และกำลังซื้อจากกลุ่มชนกลางและกลุ่มที่มีรายได้สูง จะเป็นปัจจัย

หนุนการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของส่งออกปี 63 จาก -12.5% เป็น -7.5% และประเมินส่งออกในปี 64 เติบโต 4.5% เนื่องมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทำงานจากที่บ้าน และสัญญาณการฟื้นตัวตามวัฏจักรของภาคการผลิตโลกจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ●



ITEL

676.15 ล้านบาท ส่งผลให้มั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 2,400 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างเตรียม

เข้าประมูลงานใหม่ เป็นงานให้บริการโครงข่ายวงจรรีเสอร์ซข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) มูลค่าราว 700-800 ล้านบาท ซึ่งคาดหวังจะได้งานดังกล่าวประมาณ 200-300 ล้านบาท ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทยังมองหา

โอกาสรับงานเพิ่ม เพื่อเสริมจำนวนงานในมือมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น บริษัทมองโอกาสเข้าไปรับงานติดตั้งแผงโซลาร์ให้กับเสาทัวร์คมนาคมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจอย่างมาก คาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงปลายปี 63 ถึงต้นปี 64

นอกจากนี้ในปี64บริษัทยังมีความสนใจเข้าประมูลงาน USO เฟส 1 ซึ่งเป็นในส่วนของงานแก้ไข โดยคาดว่าจะภายใน 1-2 เดือนนี้ภาครัฐจะสามารถออก TOR ได้

ส่วนงานUSOเฟส2เดิมที่บริษัทมีอยู่แล้ว บริษัทยังมองหาโอกาสในการต่อยอดไปคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเติม อีกทั้งงานซ่อมแซมระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของกองตำรวจสื่อสาร คาดว่าจะได้เห็นในกลางเดือน ธ.ค.นี้ ●

NCAP

กระบวนการติดตามหนี้สงสัยจะสูญ จึงทำให้มีการตั้งสำรองหนี้ฯลดลง และยังมีการรับรู้รายได้จากหนี้สูญฯที่รับคืนและการขายรถที่ยึดคืนมากขึ้น

ประกอบกับคาดว่ารายได้จากดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนและมูลค่าสัญญาลูกค้าใหม่ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2564 จะประกาศอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีหน้า เบื้องต้นประเมินว่าแนวโน้มภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์จะมี



สมชัย ลิ้มชีพวัฒนสิน

โอกาสกลับมาเติบโตที่ระดับ 1.6-1.7 ล้านคัน จากปีที่คาดว่าจะยอดขายจะลดลงประมาณ 10% โดยบริษัทยังคงระมัดระวังการปล่อย

สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อป้องกัน NPL ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตลูกค้าอยู่ที่ 3,657 ล้านบาท จากสิ้นปี 62 อยู่ที่ 3,837 ล้านบาท ●



KBANK สยายปีกลุยสินเชื่อบุคคลดิจิทัล

นิเวศ คอนเน็คท์-เซ็นทรัลเจดีฟินเทค” จับมือกับ KBANK เปิดตัว “ดอลฟิน มัันนี่” สินเชื่อส่วนบุคคลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตั้งเป้าอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 64

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลเจดีฟินเทค จำกัด แสดงถึงเป้าหมายของธนาคารที่ต้องการขยายการให้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยธุรกิจสินเชื่อบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัลมีโอกาสเติบโตอีกมาก

โดย ณ ไตรมาส 2/63 ภาพรวมตลาดสินเชื่อบุคคลในประเทศไทยที่อนุมัติผ่านสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) มีจำนวน 428,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อในช่องทางดิจิทัลเพียง 12,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.2% ของสินเชื่อบุคคลทั้งหมดในตลาด

ทั้งนี้การให้บริการดอลฟิน มัันนี่จากธนาคารกสิกรไทย (Dolfin Money | KBank) เป็นการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกัน ทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สิน



ที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านนายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเจดีฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Dolfin ได้ให้บริการลูกค้าประมาณ 2 ล้านราย โดยเป็นการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดผ่านบริการดอลฟิน วอลเล็ต และพร้อมต่อยอดด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ ‘ดอลฟิน มัันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย’ (Dolfin Money | KBank) สินเชื่อ

ส่วนบุคคลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ ด้วยฐานข้อมูลลูกค้ากสิกรไทยและแอปฯ Dolfin มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ที่มีความต้องการสินเชื่อได้เป็นจำนวนมาก และมีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อจากข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ส่งผลให้ 1 ปีหลังจากนี้คาดว่าจะมีผู้ใช้งานแอปฯ Dolfin ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 100,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท

ภาพข่าว



ธอส. รับรางวัล ITA Awards ประจำปี 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.60 คะแนน อยู่ในระดับ AA จากจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ถือเป็นการได้คะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

18 ปี เจเนอราลี่ ไทยแลนด์

นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจเนอราลี่ไทยแลนด์ นำทีมผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม และร่วมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปีของกลุ่มบริษัทเจเนอราลี่ไทยแลนด์ ณ อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส เมื่อเร็ว ๆ นี้

